

ส่วนงาน คณะกายภาพบำบัด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ลูกค้ำ/บริการ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ นิติศาสตร์จะไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ 5 กลุ่มวิชาเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	นิติศาสตร์จะไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ 5 กลุ่มวิชาเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ 5 กลุ่มวิชา (กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน กลุ่มวิชาป้องกันโรคควบคุมโรค ระบาดวิทยา สติและภาวะวิจัยทางทันตสาธารณสุข กลุ่มวิชาตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น) และช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและส่งเสริม กลุ่มวิชาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุข) เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	1. ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทบทวนความรู้ก่อนสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ระหว่างวันที่ 3-10 พ.ศ. 2562 มีนิติศาสตร์เข้าร่วมไม่ครบทั้ง 5 กลุ่มวิชา 2. การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจัดสอบทั้ง 5 กลุ่มวิชาในวันเดียวกันอาจส่งผลให้นิติศาสตร์มีความพร้อมในแต่ละกลุ่มวิชาที่สอบไม่ทัน	นิติศาสตร์จะไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ 5 กลุ่มวิชาเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	1. กระตุ้นให้นิติศาสตร์เตรียมความพร้อมและเห็นความสำคัญของการสอบ เข้าร่วมโครงการทบทวนองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 2. จัดกิจกรรมสอบวัดประมวลความรู้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3	ค.ศ. 62 - ก.ย. 63/ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. การส่งเสริมสุขภาพ	
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านกระบวนการ -บุคลากร ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลยังไม่เพียงพอ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลยังไม่เพียงพอ	บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความรู้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว				
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านกระบวนการภายใน -บุคลากร ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ หลักสูตร วท.บ. (กายภาพบำบัด) ไม่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ทำให้การพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (กายภาพบำบัด) ไม่มีเนื้อหาสาระในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (รวมถึงแผนการเรียน สนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	หลักสูตร วท.บ. (กายภาพบำบัด) ไม่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ทำให้การพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (กายภาพบำบัด) ไม่มีเนื้อหาสาระในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (รวมถึงแผนการเรียน สนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร วท.บ. (กายภาพบำบัด) ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลและการวิจัยในผู้สูงอายุ โดยการปรับแผนและงบประมาณในการพัฒนา คณาจารย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการวิจัยในผู้สูงอายุ	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว				

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ กระบวนการภายใน -ระบบงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (ภาพถ่ายบำบัด) ให้ได้รับการรับรองจากสภา วิชาชีพอาจไม่ได้รับการรับรองจากสภา วิชาชีพทยภาพบำบัด ตามเวลาที่กำหนด	การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (ภาพถ่ายบำบัด) ให้ได้รับการรับรองจากสภา วิชาชีพอาจไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ทยภาพบำบัด ตามเวลาที่กำหนด	คณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการรับรองของหลักสูตร วท.บ. (ภาพถ่ายบำบัด) รายงานผลการดำเนินงาน ต่อรองวิชาการ ตามกรอบเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน ดำเนินงาน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลกรควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว				
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านกระบวนการภายใน -ระบบงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (ภาพถ่ายบำบัด) ให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ มาตรฐาน AUN-QA อาจไม่ได้รับการรับรองตาม เวลาที่กำหนด	การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (ภาพถ่ายบำบัด) ให้ได้รับการรับรองตาม เกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA อาจไม่ได้รับการ รับรองตามเวลาที่กำหนด	คณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการรับรองของหลักสูตร วท.บ. (ภาพถ่ายบำบัด) รายงานผลการดำเนินงาน ต่อรองวิชาการ ตามกรอบเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน ดำเนินงาน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลกรควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว				
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านกระบวนการภายใน -บุคลากร ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (ภาพถ่ายบำบัด) ให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ มาตรฐาน AUN-QA อาจไม่ได้รับการรับรองตาม เวลาที่กำหนด	การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร วท.บ. (ภาพถ่ายบำบัด) ให้ได้รับการรับรองตาม เกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA อาจไม่ได้รับการ รับรองตามเวลาที่กำหนด	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาที่ฝ่ายพัฒนา คุณภาพ/ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยจัดอบรมเกณฑ์ มาตรฐาน AUN-QA	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลกรควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว				
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านกระบวนการภายใน -บุคลากร ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ อาจารย์ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ สาธารณสุขชุมชน	อาจารย์ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน	1. เร่งจัดให้อาจารย์ในสาขา คือ อาจารย์สุรศักดิ์ อาจารย์สุณิสา อาจารย์ภัทรกร อาจารย์สุพินห์สำเร็จ การศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์เพื่อให้มี อาจารย์ที่มีคุณสมบัติพร้อมสอบประกอบวิชาชีพเพิ่ม มากขึ้น 2. มอบหมายให้ อ.พิมลพร อ.ศิริกุลศึกษาต่อเพิ่มเติมใน ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (มสอ) 3. มอบหมายให้ อ.ยุทธรัตน์ สนิทคนเป็นสมาชิกสภาการ สาธารณสุขชุมชน	อาจารย์อีก 2 ท่านยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่ สามารถสอบขึ้นทะเบียนและรับใบ ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	อาจารย์ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	1. เร่งจัดและติดตามการจบ การศึกษาของ อ.สุรศักดิ์ สำเร็จ การศึกษาในหลักสูตรที่สภาการ สาธารณสุขชุมชนรับรอง 2. หลักสูตรติดตามการเปิดสมัครสอบ ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ชุมชน โดยมอบหมาย อ.ยุทธรัตน์ ให้ สมัครสอบตามกำหนด	ค.ศ. 62 - ก.ย. 63/ คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร วท.บ. การส่งเสริม สุขภาพ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ คณะยังไม่มีการวิจัยที่มีการบูรณาการระหว่างสอง ศาสตร์อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผน	คณะยังไม่มีการวิจัยที่มีการบูรณาการ ระหว่างสองศาสตร์อาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน	1. จัดสรรทุนวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์ระหว่าง กายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ 2. บูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขาโดยการเป็นที่ปรึกษา หรือผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัย 3. จัดกิจกรรมสัมมนา กำหนดประเด็นการวิจัยบูรณาการ 2 ศาสตร์	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KR) ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดแล้ว				
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านกระบวนการภายใน -บุคลากร ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ คณาจารย์ในคณะตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล ที่ยอมรับในระดับชาติน้อย	คณาจารย์ในคณะตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล ที่ยอมรับในระดับชาติน้อย	กระตุ้นให้คณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดย เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS โดย 1. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้คณาจารย์เผยแพร่ ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS 2. กำหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ คณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จาก การประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (KR) ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดแล้ว				

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งภา บุญสินสุข)

คณบดีคณะกายภาพบำบัด

วันที่ 30 ก.ย. 2562